

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  
TỈNH LÀO CAI  
**BAN THƯỜNG TRỰC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai ngày 10 tháng 4 năm 2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI  
Số: 1911/MTTQ - BTT  
V/v: Tiếp tục thực hiện các biện pháp  
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi  
trên địa bàn tỉnh Lào Cai  
Ngày: 10/4/2019  
Chuyển: *V. Tống Văn*  
Lưu hồ sơ số: .....

**Kính gửi:** Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố

*red* Trong thời gian qua, tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố gây thiệt hại về kinh tế của người dân, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, chăn nuôi trong nước, tuy nhiên do tình hình thời tiết có những biến đổi, ngày 08/4/2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa rào trên diện rộng và gió giật mạnh cấp 8, cấp 9 làm phần lớn lượng vôi bột bị nước mưa rửa trôi, làm mất khả năng tiêu diệt mầm bệnh. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT trong tuần qua đã có **1.444** con lợn được vận chuyển vào địa bàn tỉnh càng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Để tiếp tục chủ động làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và ngăn chặn, ứng phó kịp thời, hiệu quả bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.


Tổ chức tuyên truyền để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút chỉ lây bệnh ở lợn nuôi và lợn rừng, không lây bệnh cho các loài động vật khác, mức độ lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn; không lây nhiễm và gây bệnh ở người; bệnh lây lan trực tiếp từ lợn bệnh sang lợn chưa mắc bệnh, sản phẩm lợn mang mầm bệnh, các phương tiện vận chuyển, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi và cả yếu tố con người. Hiện nay trên thế giới chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị bệnh. Tuyên truyền cho Nhân dân về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm của lợn, đặc biệt là khu vực biên giới nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu lợn và các sản phẩm từ lợn;

2. Phối hợp với các đơn vị: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Thông tin và truyền thông; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức thành viên của MTTQ xây dựng kế hoạch và tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tất cả các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các trang


trại chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường thông qua việc rắc vôi bột bổ sung, đảm bảo đúng cách, đúng liều lượng để tăng hiệu quả sử dụng;

Về thời gian thực hiện việc rắc bổ sung vôi bột đối với các trang trại xong trước ngày 11/4/2019; các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ xong trước ngày 14/4/2019; đối với các cơ sở giết mổ tập trung, nhỏ lẻ và các hộ kinh doanh mua bán lợn cũng cần lưu ý dọn vệ sinh sạch sẽ trước khi rắc vôi bột và xong trước ngày 14/4/2019; đồng thời tiếp tục phun hóa chất khử trùng, tiêu độc tất cả các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật vào địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn các huyện, thành phố tham gia các đoàn đi kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT- UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai trong công tác phòng, chống Dịch bệnh trên địa bàn dân cư. Tăng cường vận động Nhân dân sẵn sàng tham gia ứng phó, hỗ trợ việc xử lý ổ dịch, tiêu hủy lợn khi Dịch bệnh lây lan diện rộng, đồng thời giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn, không để xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép lợn bị nhiễm bệnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai thực hiện, kịp thời thông tin và báo đầy đủ tình hình diễn biến Dịch bệnh tả lợn Châu Phi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai (qua Ban Phong trào- Dân tộc- Tôn giáo MTTQ tỉnh) để tổng hợp báo cáo tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được kịp thời./. 

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
  - UBND tỉnh Lào Cai;
  - Đ/c Nguyễn Thanh Dương – Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh;
  - TT BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh (Sở vNN & PTNT tỉnh Lào Cai);
  - Các đoàn thể chính trị- XII tỉnh;
  - Ban TT MTTQ tỉnh;
  - Lưu VP + Ban PT-DT-TG/MT tỉnh.
- 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Văn Chiến**